

โครงการ Club Med Krabi Resort & The Residences



22 พฤศจิกายน 2561

157

เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮวอร์ดพีริเชล 60% ขาย “Club Med กระบี่” เจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวและนักลงทุน

บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบมิกซ์ยูส (Mixed-Use) ระดับพรีเมียม ได้ pre-launch โครงการ “คลับเมด กระบี่ รีสอร์ท แอนด์ เดอะเรซิเดนซ์” (Club Med Krabi Resort & The Residences) ในงาน “Siam Paragon Luxury Property Showcase 2018 ครั้งที่ 2” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 8 -18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ปรากฏว่าโครงการ **Club Med กระบี่**ได้รับการจองซื้อ Residences จากผู้สนใจลงทุนเป็นอันดับหนึ่งสูงสุดของงานนี้ถึงกว่า 60% ของยอดขายทั้งหมดเป็นมูลค่าประมาณ 626 ล้านบาท

นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ ประธานกรรมการ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากที่ทางเอเพ็กซ์ได้มีนโยบายหลักที่จะมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ได้เกิดประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวและการลงทุน โครงการ “คลับเมด กระบี่ รีสอร์ท แอนด์ เดอะเรซิเดนซ์” (Club Med Krabi Resort & The Residences) “ที่หาดยาว จังหวัดกระบี่ จึงเกิดขึ้น ซึ่งเป็นโครงการแห่งแรกในเอเชียที่บริหารจัดการให้เขา เรซิเดนซ์โดยโรงแรมคลับเมด ตลอดระยะเวลา 20 ปี โครงการนี้ตั้งอยู่บนหาดยาวเป็นหาดที่มีความงดงามเป็นส่วนตัวและสามารถสร้างเป็นอาณาจักรของคลับเมดที่โดดเด่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อีกแห่งของจังหวัดกระบี่”

นายชาเวีย เดโซลเลส ประธานกรรมการบริหารภูมิภาคทวีปเอเชีย และแปซิฟิก กล่าวเสริมว่า “คลับเมด เราเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการรีสอร์ทที่เป็นแบบออลอินคลูซีฟ ก่อกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ.1950 ณ ปัจจุบันนี้เรามีสาขามากกว่า 70 แห่ง ใน 30 ประเทศทั่วโลก ทางเรามีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการบริหารจัดการโครงการ “

คลับเมด กระบี่ รีสอร์ท แอนด์ เดอะเรซิเดนซ์ (Club Med Krabi Resort & The Residences) ที่หาดยาว จังหวัดกระบี่ ซึ่งหาดยาวนี้เป็นหาดที่มีความลงตัว เข้าถึงความเป็นคลับเมด พร้อมกับวิวทิวทัศน์ที่งดงาม สามารถมองเห็นทะเลอันดามันและหมู่เกาะต่างๆ เช่น เกาะโพดา และ เกาะพีพี เหมาะกับการดำน้ำ ทำกิจกรรมทางน้ำและทางบก จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมมากกับการเปิดคลับเมดที่ 2 ในประเทศไทย หลังจากที่เรได้เปิดคลับเมดที่ภูเก็ตเมื่อ 30 ปีที่แล้ว”

คลับเมด กระบี่ รีสอร์ท แอนด์ เดอะเรซิเดนซ์ (Club Med Krabi Resort & The Residences) เป็นโครงการแบบมิกซ์ยูส บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ติดหาดยาวประมาณ 300 เมตร ห่างจากสนามบินนานาชาติกระบี่เพียงแค่ 30 นาที ประกอบด้วย ห้องพัก 300 ห้อง เรซิเดนซ์แบบพูลวิลล่าจำนวน 58 ยูนิต มีห้องแบบ 1 ห้องนอน และ 2 ห้องนอน มีขนาดเริ่มต้นที่ 79 – 155 ตารางเมตร มีทั้งวิวทะเลและวิวลากูน ที่สวยงามเข้าถึงความเป็นธรรมชาติและความเป็นส่วนตัว ในราคาเริ่มต้นเพียง 12.3 ล้านบาท โดยแต่ละยูนิตอยู่ในรูปแบบกรรมสิทธิ์ ห้องชุด Low-Rise คอนโดมีเนียม เหมาะสมลงตัวอย่างยิ่ง สำหรับนักลงทุนที่ชื่นชอบในการลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์แนวรีสอร์ทที่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนของการลงทุนอย่างดีทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากค่าเช่าโดยการบริหารจัดการปล่อยเช่าห้องพักเรซิเดนซ์ โดยคลับเมด ตลอดระยะเวลา 20 ปี และที่พิเศษไปกว่านี้ ผู้ซื้อยังสามารถเข้าพักฟรีได้ 15 วันต่อปี เป็นการเข้าพักแบบออลอินคลูซีฟที่รวมถึงห้องพัก อาหาร กิจกรรมทั้งทางน้ำและบนบกที่ผู้ซื้อสามารถเข้าร่วมได้ตลอดทั้งวัน อาทิเช่น กีฬาทางน้ำ, วินด์เซิร์ฟ, ฟลายอิงค์ท่าพีช, ยิงธนู, เทนนิส และอื่นๆรวมถึงร่วมชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆที่จัดขึ้นทุกค่ำคืน ในแบบของคลับเมด กำหนดเริ่มก่อสร้าง Club Med กระบี่ในไตรมาส ที่ 2 ของปี 2562 และ กำหนดแล้วเสร็จ เปิดให้บริการประมาณไตรมาสที่ 3 ของปี 2564

นายพงษ์พันธ์ กล่าวปิดท้ายว่า “ ในการ pre-launch โครงการ “คลับเมด กระบี่ รีสอร์ท แอนด์ เดอะ เรซิเดนซ์ (Club Med Krabi Resort & The Residences)” ในงานนี้ได้จัดราคาสุดพิเศษให้กับผู้ซื้อโดยเฉพาะพร้อมโปรโมชั่นรับตัวเครื่องบิน-ไปกลับสำหรับ 2 ท่านมูลค่า 20,000 บาทเพื่อเข้าเยี่ยมชมห้องตัวอย่างและโครงการที่หาดยาว จังหวัดกระบี่ นักลงทุนที่สนใจต้องห้ามพลาดเพราะมีเพียงแค่ 58 ยูนิตในเอเชียเท่านั้น”